



GIÁO PHẬN METUCHEN

Văn Phòng Giám Mục

Ngày 16 Tháng 11 Năm 2008

Thưa Quý Ông Bà Anh Chị Em thuộc Giáo Xứ St. James thân mến,

Nói theo gương của Chúa Giêsu – Vị Mục Tử Nhân Lành – người “gọi tên từng con chiên của mình, rồi chẵn dắt chúng” (Gioan 10:3), Giáo Hội cũng luôn quan tâm đến sự hiện diện và sự ổn định của các vị chủ chăn bên đàn chiên trong việc bổ nhiệm các ngài.

Trong hơn sáu năm qua, do nhiều trường hợp đưa đẩy, phần lớn, ngoài vòng kiểm soát của Giáo Phận, tôi hiểu rất rõ rằng, vấn đề chức vụ cha sở của Giáo Xứ St. James đã làm nhiều người trong Quý Vị phải băn khoăn. Tháng Tư vừa qua, nhiệm kỳ làm cha chính xứ của Đức Ông Cashman đã hết hạn. Mặc dầu những lời cáo buộc Đức Ông vẫn đang được tòa xét xử, ngay cả khi Đức Ông được nhìn nhận là vô tội, thực tế mà nói, Đức Ông cũng khó trở lại để đảm trách chức vụ chánh xứ của Giáo Xứ St. James, vì lý do Đức Ông đã vắng mặt quá lâu trong suốt thời gian qua. Tôi dự phóng phiên tòa của Đức Ông đã sớm được kết thúc cuối mùa Hè vừa qua hoặc đầu mùa Thu này, và do lòng kính trọng Đức Ông đã phục vụ St. James trong quá khứ, nên tôi đã trì hoãn các quyết định trong hơn sáu tháng qua (Tôi thật sự mong ước phiên tòa xử sẽ được kết thúc vào cuối năm nay hoặc trễ lắm là đầu năm sau.)

Giáo Xứ St. James đang bắt đầu hoạch định các chương trình lễ hội trong suốt năm để kỷ niệm 150 năm ngày thành lập Giáo Xứ, tôi tin rằng đây là dịp thuận tiện và quan trọng để, một lần nữa, Giáo Xứ lại có được một cha xứ thường trú; Do đó, tôi chính thức bổ nhiệm cha Cicerale làm cha chính xứ thứ mười bốn của Giáo Xứ St. James, bắt đầu hiệu nghiệm ngày Chúa Nhật thứ Nhất mùa Vọng năm nay (tức ngày 30 tháng 11 năm 2008).

Tôi chân thành cảm ơn cha Cicerale đã chăm sóc Giáo Xứ thật tận tình và uyển chuyển từ khi tôi mời ngài nhận lãnh trách nhiệm đầy thử thách, là quản lý Giáo Xứ trong thời gian Đức Ông Cashman vắng mặt, và tôi xác tín rằng, ngài cũng sẽ tiếp tục chăm sóc mục vụ cho Quý Vị thật ân cần như vậy. Tôi cũng xin Quý Vị thêm lời cầu nguyện cho Đức Ông Cashman để ngài luôn được bình an khỏe mạnh, và cho phiên tòa mau kết thúc trong công bằng. Sau hết, tôi chân thành biết ơn sự kiên nhẫn bền bỉ và lòng nhiệt thành dấn thân của Quý Vị, với hy vọng Cộng Đoàn Dân Chúa St. James trở thành nơi mà Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô được rao truyền để mọi người cùng sống Tin Mừng này.

Kính chúc Quý Ông Bà Anh Chị Em được tràn đầy hồng ân của Chúa,

Hiệp thông trong Chúa Kitô,

Phaolô G. Bootkoski,

Giám Mục Giáo Phận Metuchen